

ชพน.มั่นใจเสียง ล้น'โคเวตารมต.' ยันชื่อถึงนายกฯ

กรุงเทพธุรกิจ ● “ชาติพัฒนา” ล้นเก้าอี้รัฐมนตรี แม้เป็นพรรค 3 เสียง ยันมีข้อตกลง พปชร.แต่ต้น มั่นใจไม่ถูกเบียด เผยส่งชื่อให้นายกฯพิจารณาแล้ว “เพื่อไทย” ตั้งคำถามมาตรฐาน ป.ป.ช.ปมแจ่ง ทรัพย์สิน ยกกรณี “ประวิตร-สุพจน์” เทียบ ขณะที่ นายกฯ สั่งทุกหน่วยงาน เร่งแก้ปัญหา ระบายน้ำกทม.

หลังจากมีกระแสข่าวว่าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ซึ่งมี ส.ส. 3 เสียง ในการเลือกตั้ง และตัดสินใจ เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชาชน (พปชร.) อาจไม่ได้โคเวตารัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ล่าสุดวานนี้ (22 มิ.ย.) นายตล เหวระกุล เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา ยอมรับว่า ชพน.รอฟัง จากแกนนำพรรค พปชร. เพราะยังไม่ได้ให้คำตอบว่า จะมอบหมายให้ดูแลตำแหน่งใดในคณะรัฐบาล

อ่านต่อหน้า 4

▶ ต่อจากหน้า 1

ชพน.

หรือไม่ หลังจากที่พรรค ชพน.เคยแสดงความชัดเจนแล้วว่าให้สิทธิพรรค พปชร.พิจารณา ซึ่ง ชพน.พร้อมยอมรับและไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องได้เก้าอี้รัฐมนตรีในกระทรวงใด ชพน.ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล เช่น การโหวตเลือก ประธานสภาผู้แทนราษฎร การโหวตเลือก นายกรัฐมนตรี รวมถึงร่วมแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน

“ส่วนที่มีข่าวบอกว่าโคเวตารัฐบาลเต็มแล้ว และ ชพน.จะไม่ได้นั้น ผมไม่รู้ว่าข่าวมาได้อย่างไร แต่ ชพน.ถือเป็นพันธมิตรที่มีความจริงใจ ที่เข้าร่วมก่อตั้งรัฐบาลตั้งแต่เริ่มต้น และได้รับจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีมาก่อนแล้วตามข้อตกลง และสัญญาสุภาพบุรุษ ดังนั้น ชพน.มีความเชื่อมั่นต่อ พปชร.ที่จะรักษาข้อตกลงทางการเมือง ที่มีต่อกันเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ

ภาพลักษณ์และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการเมืองไทย ทั้งเป็นการต่อยอดสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลอีกด้วย แม้ว่าจะมีเสียงปรามักก็ตาม ดังนั้น การรักษาสัญญาต่อกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ก็จะเป็นหนึ่งนัยสำคัญที่แข็งแรงให้กับรัฐบาลได้” นายตล ระบุ

เลขาฯ ชพน.กล่าวด้วยว่า พรรคเชื่อมั่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ที่จะนำรัฐบาลไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าของประเทศทุกด้าน โดยพรรคได้ทำหนังสือกราบเรียนท่านนายกฯ เรื่องการเข้าร่วมรัฐบาล และเสนอรายชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ให้ท่านพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

พท.ตั้งคำถามมาตรฐานปปช.

วันเดียวกันนี้ นายชุมสาย ศรียากัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขึ้นแจ้งต่อ ส.ส. ในการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินว่า ทรัพย์สินที่ได้มาจากผู้อื่น ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของตนเอง ไม่ต้องยื่นต่อ ป.ป.ช. หากพิจารณาถึงเจตนารมณ์กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น่าจะมีความมุ่งหมายเช่นนั้น เพราะหากตีความตามตรรกะนี้ จะไม่มีทางตรวจสอบการทุจริตตามกฎหมาย ป.ป.ช. ได้เลย ผู้ถูกกล่าวหาอาจอ้างว่าทรัพย์สินตนได้ยืมเพื่อนมา

ในกรณีดังกล่าวนี้เมื่อได้เทียบเคียงกับคดีที่นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ถูก ป.ป.ช. ตรวจสอบเรื่องรถโพล์คราคา 2.9 ล้านบาท ที่ไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ แต่ ป.ป.ช. ไม่เชื่อว่ารถไม่ใช่ของนายสุพจน์ แม้รถจะอยู่ในชื่อผู้อื่นและยังอ้างว่าได้คืนเจ้าของไปแล้ว กรณีนี้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับสังคมต่อมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ป.ช. ก็คือ ทำไมกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยืมนาฬิกาหจกจำนวนมากและมูลค่าสูง จึงถูก ป.ป.ช. ลงมติปิดคดี โดยเชื่อคำกล่าวอ้างของ พล.อ.ประวิตร โดยไม่ส่งคดีนี้ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาล ขณะที่กรณีนายสุพจน์ ป.ป.ช. กลับไม่เชื่อ และเมื่อคดีไปสู่ศาลฎีกา ศาลก็เห็นพ้องด้วย จึงพิพากษาจำคุก

ทำให้น่าสงสัยว่า ป.ป.ช. มีเจตนาจะ

ช่วยเหลือกันใช่หรือไม่ ทั้งนี้เพราะประธาน ป.ป.ช. คือ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ เคยเป็นลูกน้องคนสนิทของ พล.อ.ประวิตร มาก่อน และการที่ พล.อ.ประวิตร จะได้กลับมาเป็นรองนายกฯ อีกครั้งก็เท่ากับว่ารัฐบาลนำผู้ที่มีข้อครหา เป็นที่เคลือบแคลงสงสัย ในความสุจริตมาทำงานร่วมรัฐบาลด้วย

อนค.10จว.เหนือหนุนแก้รธน.

ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) วันเดียวกันนี้ คณะทำงาน อนค. ส่วนภูมิภาค 10 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ลำปาง แพร่ ได้จัดประชุมสัจจกร ที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยแกนนำทั้ง 10 จังหวัด พร้อมด้วยนายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จาก จ.พิษณุโลก ได้ประกาศจุดยืนสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เนื้อหาสาระไม่มีความเป็นประชาธิปไตย

ทั้งนี้ 10 จังหวัดมีเจตนารมณ์และอุดมการณ์เดียวกันกับพรรค จึงขอประกาศว่าพร้อมสนับสนุนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 อย่างเต็มที่ทุกรูปแบบ และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันเดินหน้า เพราะหลังจากการลงพื้นที่ของแกนนำพรรค เพื่อรับฟังความคิดเห็นปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่สนับสนุน

นายกฯเร่งแก้ปัญหาระบายน้ำกทม.

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้รับรายงานการแก้ไขปัญหาคาระบายน้ำในเขต กทม. ว่า จะมีการติดตั้งสถานีสูบน้ำชั่วคราวและวางแผนระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยง 14 จุด และพื้นที่เฝ้าระวัง 56 จุด เพิ่มความถี่การจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ รวมทั้งบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อเร่งระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอยต่อของ กทม. ให้ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือทะเลโดยตรง และจัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาทันทีที่จากระบบขัดข้อง

นอกจากนี้ กรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมเจ้าท่า ได้เสนอแผนงานแก้ไขและปรับปรุงระบบระบายน้ำที่สามารถทำได้ทันที ใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน รวม 32 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ กทม.

และรอยต่อ และชุดลอกแม่น้ำท่าจีนตอนบนที่ จ.สุพรรณบุรี ส่วน กทม.จะต้องเร่งสำรวจและจัดทำบัญชีสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมแผนปรับปรุงให้แล้วเสร็จในปีนี้

นายกฯยังรับทราบด้วยว่า กทม.ได้ปรับปรุงคลองลาดพร้าว ซึ่งเป็น 1 ในคลองสายหลัก 9 แห่งแล้วเสร็จ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำแล้วเสร็จ 4 แห่ง จากแผน 9 แห่ง ทำแก้มลิงแล้วเสร็จ 31 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มอีก 7 แห่ง และภายในก.ค.นี้ จะชุดลอกคูคลอง 80 สาย ความยาว 118 กม. ขณะที่กรมทางหลวงได้ขยายท่อ ดันท่อลอดถนน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำริม ถ.วิภาวดีรังสิตทั้ง 2 ฝั่ง และเตรียมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนสาย 304 (แจ้งวัฒนะ) ภายในปีนี้ด้วย

นายกฯ กำชับให้ทุกหน่วยเร่งดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจะต้องทำงานหนักขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด

'ชวน'เรียกประชุมถกกระทู้-ญัตติด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามในหนังสือด่วนมากที่สุด สพ 0014/พ7 ลงวันที่ 21 มิ.ย. ถึง ส.ส. เพื่อนัดประชุมสภาฯ ตามที่นายชวน หลีกภัย ได้มีคำสั่งให้นัดประชุม ในวันที่ 26-27 มิ.ย. ที่ โอที โดยมีระเบียบวาระพิจารณากระทู้ถามทั่วไป เป็นครั้งแรกของสภาฯ ชุดที่ 25 จำนวน 3 กระทู้ เป็นกระทู้ของ ส.ส. พรรคเพื่อไทยทั้งหมด ถาม รมว. คมนาคม เรื่องการก่อสร้างถนนสาย 226 จากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจร ถาม รมว. ศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาข้าราชการครู และถาม รมว. เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว อ.ลำโรงท่า จ.สุรินทร์

และมีญัตติด่วน ของ ส.ส. เพื่อไทย เรื่องขอให้สภาฯ พิจารณาศึกษาปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เรื่องขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก ส่วนเรื่องขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษากรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เสนอโดย นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส. พรรคพลังธรรมใหม่